



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ให้เป็นศูนย์ของโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ในระดับภูมิภาค ซึ่งรับผิดชอบ
ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 8
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดค่ายฝึกอบรมใน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น และสาขาดาราศาสตร์
ม.ปลาย นั้น

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา
2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วิธีดำเนินการสมัครสอบ

1.1 การรับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนต้องลงทะเบียนทางระบบออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์
http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561 (ระบบออนไลน์จะปิดรับ
สมัครในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชาๆ
ละไม่เกิน 2 ศูนย์อบรม ทั้งนี้ การสมัครสอบทั้งหมดจะเลือกได้ไม่เกิน 2 ศูนย์อบรม การสมัครสอบในครั้งนี้
นักเรียนไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานการสมัครใดๆ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ จะเรียกเก็บเอกสารหลักฐานการสมัคร
เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามประกาศเท่านั้น

1.2 นักเรียนสามารถทำการสมัครได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
หลังจากได้ทำการยืนยันในระบบแล้ว ในกรณีขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครสอบให้นักเรียนทำ
หนังสือผ่านทางโรงเรียนส่งมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ภายในวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561
ทางผู้รับผิดชอบและผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ทำการแก้ไขข้อมูลให้เท่านั้น ซึ่งหากพ้นกำหนดจะถือว่านักเรียนไม่
ประสงค์แก้ไขข้อมูลใดๆทั้งสิ้น

1.3 การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ อันดัลละ 100.- บาท โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น หากสมัครหรือชำระเงินค่า
สมัครสอบนอกเหนือจากระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ และศูนย์ สอวน.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบในทุกกรณี

			อัตราส่วนตรีโกณมิติ) คณิตศาสตร์เสริม ม.4 เทอม 2 (ระบบสมการเชิงเส้น+เมทริกซ์ ฟังก์ชัน เรขาคณิต วิเคราะห์) กระบวนการคิดทางคอมพิวเตอร์
		ฟิสิกส์	การแปลงหน่วย กฎของการเคลื่อนที่ หลักการอนุรักษ์ โมเมนตัม หลักการอนุรักษ์พลังงาน การเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบวงกลม สภาวะสมดุลสถิต ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง พลังงาน ไฟฟ้า ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ ของไหล ความดันใน ของไหล การขยายตัวเชิงความร้อนของสาร กฎของแก๊ส เลนส์และกระจก
		เคมี	โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของ ธาตุและสารประกอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส และสารละลาย

หมายเหตุ เนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบในข้างต้นเป็นเพียงเนื้อหาแบบกว้างๆ โดยที่นักเรียนสามารถไปตรวจสอบ เนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบที่ละเอียดที่ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หัวข้อ “ตารางวัน เวลา และ สถานที่สอบคัดเลือก” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
 ประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

วันสอบ	เวลาสอบ	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	เนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ
26 สิงหาคม 2561	09.00-12.00 น.		คณิตศาสตร์	จำนวนและการดำเนินการ พีชคณิต การวัด เรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
			ชีววิทยา	เซลล์โครงสร้างและหน้าที่ การหายใจระดับเซลล์ การแบ่งเซลล์ สารชีวโมเลกุล การลำเลียงสารเข้า-ออกเซลล์ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม(Polygene, Linkage gene, Sex-linkage gene, Sex-influenced Traits, Sex-limited Traits) ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของพืช การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช ดอก ระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึก ไวรัสและอาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสทา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุลของสัตว์ DNA และDNA เทคโนโลยี โครงสร้างของพืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญของสัตว์ นิเวศวิทยา พฤติกรรม พันธุศาสตร์(Mendelian Genetics, Incomplete Dominance และ Multiple Alleles) วิวัฒนาการ ระบบต่อมไร้ท่อ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
			ดาราศาสตร์ ม.ต้น	เนื้อหาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ ในระดับชั้น ม.1 - 2 และความรู้ทั่วไปทางด้านดาราศาสตร์
		ดาราศาสตร์ ม.ปลาย	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.4 และเนื้อหาฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์	
	13.30-16.30 น.		คอมพิวเตอร์	คณิตศาสตร์หลัก ม.3 เทอม 1 (ฟังก์ชัน) คณิตศาสตร์เสริม ม.3 เทอม 1 (กรณีที่สอง การแยกตัวประกอบพหุนาม สมการกำลังสอง พาราโบลา) คณิตศาสตร์หลัก ม.3 เทอม 2 (อสมการ ความน่าจะเป็น สถิติ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์เสริม ม.3 เทอม 2 (การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยม ระบบสมการ วงกลม เศษส่วนของพหุนาม) คณิตศาสตร์หลัก ม.4 เทอม 1 (เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง) คณิตศาสตร์เสริม ม.4 เทอม 1 (ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น) คณิตศาสตร์หลัก ม.4 เทอม 2 (ฟังก์ชัน

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
ประจำปีการศึกษา 2561

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
1 – 31 กรกฎาคม 2561 (ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 ก.ค. 2561)	เปิดรับสมัครสอบ ลงทะเบียนสมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น	ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.sci.nu.ac.th/posn_nu ตลอด 24 ชั่วโมง
1 – 31 กรกฎาคม 2561	ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย	บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
6 สิงหาคม 2561	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ	เว็บไซต์ www.sci.nu.ac.th/posn_nu
7 - 10 สิงหาคม 2561	ผู้สมัครสอบทั้งหมด ในกรณีที่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ	ผู้สมัครสอบ
14 สิงหาคม 2561	ประกาศสถานที่สอบ เลขที่นั่งสอบ	เว็บไซต์ www.sci.nu.ac.th/posn_nu
15 - 17 สิงหาคม 2561	ผู้สมัครสอบทั้งหมด ในกรณีที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ	ผู้สมัครสอบ
26 สิงหาคม 2561	สอบคัดเลือก	จำนวน 8 สนามสอบ ได้แก่ 1. คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 2. โรงเรียนวัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร 3. โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก 4. โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 5. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร 6. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์ 7. โรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม จ.สุโขทัย 8. โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
20 กันยายน 2561	ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ศูนย์ ม.นเรศวร ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ศูนย์โรงเรียน 1, 2	เว็บไซต์ www.sci.nu.ac.th/posn_nu คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
21 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561	ส่งใบตอบรับยืนยันเข้าร่วมโครงการ	- หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร - ศูนย์โรงเรียน 1 - ศูนย์โรงเรียน 2
7 – 21 ตุลาคม 2561 9 – 21 ตุลาคม 2561	ดำเนินการฝึกอบรม ค่าย 1 ดำเนินการฝึกอบรม ค่าย 1 สาขาดาราศาสตร์	- คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร - ศูนย์โรงเรียน 1 - ศูนย์โรงเรียน 2
16 พฤศจิกายน 2561	ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2	เว็บไซต์ www.sci.nu.ac.th/posn_nu คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 – 24 มีนาคม 2562	ดำเนินการฝึกอบรม ค่าย 2	- คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หัวข้อ “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากพบข้อผิดพลาดใดๆ ให้ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-963144 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล

8. ประกาศสถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการประกาศสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หัวข้อ “สถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ ประจำปีการศึกษา 2561” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ให้นักเรียนตรวจสอบสถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบของตนเอง หากพบข้อผิดพลาดใดๆ ให้ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-963144 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561



(ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

4. เงื่อนไขคุณสมบัติการสอบคัดเลือก

นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2561 ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ทางศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร จะตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลังการดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น หากพบว่านักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ หรือไม่ตรงตามที่กำหนด ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร ขอตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอคืนค่าสมัครสอบทุกกรณี

5. ขั้นตอนการสมัครสอบ

นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์” ไม่เว้นวันหยุดราชการ และนักเรียนผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และวัน เวลา ที่กำหนดดังนี้

5.1 นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองทางออนไลน์เท่านั้น

5.2 เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกำหนดเลขที่สมัครให้แก่ผู้สมัครให้นักเรียนจำเลขที่สมัครนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป จากนั้นพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบออกมา 1 ใบ แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

5.3 หลังจากที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ให้นักเรียนเก็บเอกสารฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแนบบัตรประชาชนเพื่อใช้ยืนยันในการเข้าห้องสอบ

5.4 หลังจากที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ให้นักเรียนตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร โดยเงินที่ชำระจะต้องเข้าบัญชี “โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)” เท่านั้น ถ้าไม่ใช่ให้นักเรียนติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูล หากนักเรียนไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูล จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ

5.5 หลังจากที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 2 วันทำการ ให้นักเรียนตรวจสอบสถานะการสมัครสอบที่เว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” โดยสถานะการสมัครสอบนั้นจะต้องปรากฏข้อความว่า “ชำระเงินแล้ว” ถ้าไม่ใช่ให้นักเรียนติดต่อผู้ดูแลระบบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-963144 ทันที

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่า มีผลสมบูรณ์เมื่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร ได้รับข้อมูลการชำระเงินจากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

6. เงื่อนไขการสมัครสอบ

6.1 นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชาละไม่เกิน 2 ศูนย์อบรม ทั้งนี้ การสมัครสอบทั้งหมดจะเลือกได้ไม่เกิน 2 ศูนย์อบรม โดยค่าสมัครสอบอันดับละ 100.- บาท

6.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบตั้งแต่นั้น

1.4 กรณีโรงเรียน สมาคม หรือหน่วยงานอื่น ให้การสนับสนุนค่าสมัครสอบให้ทางโรงเรียนติดต่อทางหน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055-963144 โดยทางคณะวิทยาศาสตร์จะออกใบเสร็จรับเงินในนามนักเรียนเท่านั้น

1.5 นักเรียนและโรงเรียนสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือก และกำหนดการ จากทางเว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu เท่านั้น (กำหนดการดังกล่าวแนบ)

2. การดำเนินการสอบ

2.1 ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 โดยจะดำเนินการสอบพร้อมกันทั้งหมด 8 สนามสอบ คือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โรงเรียนวัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย และโรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งแต่ละสนามสอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

3. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชา	คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก	จำนวนรับ
คณิตศาสตร์	นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 5	35 คน
ดาราศาสตร์ ม.ต้น	นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.1 - ม.3 ในปีการศึกษา 2561 ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2547 ถึง 30 ธันวาคม 2548	35 คน
ดาราศาสตร์ ม.ปลาย	1. นักเรียนที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2561 ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2542 เป็นต้นไป 2. ให้สิทธิ์สำหรับนักเรียนค่ายดาราศาสตร์ ม.ต้น 2/2560 เข้าค่ายโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก จำนวน 10 คน (เรียงลำดับคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนสอบค่าย 2/2560)	สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น 2/2560 จำนวน 10 คน และรับจากการ สอบจำนวน 25 คน รวม 35 คน

ศูนย์ สอวน. ค่าย 1 วิชา.....โรงเรียน.....

สาขาวิชา	ศูนย์อบรม	คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก	จำนวนรับ
คณิตศาสตร์	ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี	นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5	35 คน
คอมพิวเตอร์	ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม	นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 5	35 คน
ชีววิทยา	ร.ร.พิจิตรพิทยาคม	นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5	35 คน
	ร.ร.จุฬารัตน์ฯ พิษณุโลก		35 คน
เคมี	ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม	นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5	35 คน
	ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี		35 คน
ฟิสิกส์	ร.ร.นครสวรรค์	นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5	35 คน
	ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม		35 คน

หมายเหตุ: การฝึกอบรมของศูนย์โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 วิชา.....
โรงเรียน.....จะทำการสอนโดยอาจารย์ของโรงเรียนที่ผ่านการอบรมจากส่วนกลาง